



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ khaohoon, เว็บไซต์ thebangkokinsight, ศูนย์ข่าวแอสซีฟิก, เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ, เว็บไซต์สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ nationtv, เว็บไซต์ nationweekend, เว็บไซต์ประชาไท, ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ hooninside, เว็บไซต์ workpointnews, เว็บไซต์สปริงนิวส์, เว็บไซต์ newstv

-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย ทั้งนี้ ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (1 มี.ค. 2563)

-ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 29 ก.พ. 2563 มีผู้ป่วยยืนยันรักษาในรพ. 14 ราย รักษาหายแล้ว 28 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 42 ราย โดยเป็นผู้ป่วยจากการเฝ้าระวัง 28 ราย (จีน 16 ราย ไทย 12 ราย) และผู้ป่วยจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 14 ราย (จีน 9 ราย ไทย 5 ราย) ขณะนี้ไทยรายงานผู้ป่วยอยู่ในอันดับ 13 ของโลก

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. แถลงข่าวว่า วันนี้ได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 21 ปี อาชีพพนักงานขาย สัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ ขณะนี้รักษาอยู่ที่รพ.นพรัตนราชธานี ได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด ทั้งครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่รพ.เอกชน แล้ว

-นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงผู้ป่วยอาการหนัก 2 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร ขณะนี้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อแล้ว แต่ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และรอร่างกายฟื้นตัว ในวันที่ 2 มี.ค.นี้จะประชุมกับ นพ.สสจ.ทั่วประเทศ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป เปิดเผยอาการผู้ป่วยติดเชื้อที่เป็นโรคเดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้รวมถึงผู้ใกล้ชิด ว่า ผลการตรวจเป็นลบ ส่วนข้อกังวลว่าจะมีการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสัตว์เลี้ยง ได้ให้สัตวแพทย์ตรวจสอบความเป็นได้ แต่กรณีดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นในไทย

-กรณีที่มีกระแสข่าวว่า นายกรัฐมนตรีเตรียมประกาศอย่างใดอย่างหนึ่งในวันที่ 2 มี.ค. คาดการณ์ว่าจะเป็นการประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่การระบาดระดับ 3 ล่าสุดไม่มีการยืนยันว่าจะมีการแถลงข่าวหรือออกประกาศใด ๆ เพียงแต่ก่อนหน้านี้นับว่า จะมีมาตรการเพิ่มเติมออกมาเท่านั้น

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการอย. เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาอุปกรณ์เสริม แผ่นป้าย หรืออุปกรณ์ห้อยคอในรูปแบบต่าง ๆ ป้องกัน COVID-19 อดอ้างสรรพคุณว่าสามารถปล่อยสารบางอย่างออกมาช่วยกรองอากาศ ป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัส และแบคทีเรียในอากาศ ใช้แทนการใส่หน้ากากอนามัย ขออย่าว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถป้องกันไวรัสได้

-นพ.ธราพงษ์ กัปโก รองนพ.สสจ.นครพนม รายงานการเฝ้าระวังโรค COVID-19 ว่า ได้เตรียมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรับมือการระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับประชาชนในการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยและประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง ทั้งในหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป รวมถึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้โดยสารเข้า-ออก จ.นครพนม

การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก

-เสนอข่าว นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ก.การต่างประเทศ แจ้งว่าสหรัฐอเมริกาเลื่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ในวันที่ 14 มี.ค.ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้นายกฯ ยกเลิกการเดินทางไปสหรัฐฯ

-นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงหน้ากากอนามัยขาดตลาด ว่า ครม.ได้กำหนดแผนรองรับแก้ไขปัญหา 2 ทาง คือ 1.การประกาศเป็นสินค้าควบคุมออก คือ ต้องขออนุญาตทั้งหมด เป็นการสกัดการส่งออก และเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 35 ล้านชิ้นต่อเดือน กระจายอยู่ในประเทศ มีกรมการค้าภายในบริหารจัดการ โดยร้อยละ 30 ให้กับ สธ. แบ่งไปใช้ในรพ.ต่าง ๆ รวมถึงกระจายให้ทั่วถึงในร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านธงฟ้า และร้านค้าย่อยทั่วประเทศ 2.รัฐบาลมีนโยบายให้ก.มหาดไทยผลิตหน้ากากผ้า โดย อปท. ตั้งเป้า 50 ล้านชิ้น

-นายฉัตรพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งประกาศ ก.ศึกษาธิการ เรื่องมาตรการควบคุมและ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ชะลอการอนุมัติหรืออนุญาตการเดินทางไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และปฏิบัติการวิจัยระหว่างประเทศ รวมถึงการไปปฏิบัติการกิจส่วนตัวในประเทศที่มีความเสี่ยง</p> <p>-การสอบโอเน็ต ม.6 ในหลายสนามสอบของ กทม. พบว่านักเรียนร้อยละ 80 มีการดูแลตัวเองเป็นอย่างดี สวมหน้ากากอนามัยมาสอบ บางสนามสอบมีการคัดกรองโดยตรวจวัดไข้ก่อนสอบ กรณีพบเด็กมีไข้จะจัดห้องสอบแยกไว้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เตรียมจัดประชุมด่วนอีกครั้ง เพื่อหารือแนวทางรับมือกับการแพร่ระบาดของ COVID - 19 หลังสธ.ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ขณะที่เอพีจะจะมีการประชุมด่วนเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-จนท.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 พร้อม จนท.ด่านควบคุมโรค จ.ภูเก็ต และจนท.รพ.ป่าตอง ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่มากับเรือสำราญ STAR CLIPPER มีผู้โดยสารพร้อมลูกเรือ 144 คน และเรือ MSC SPLENDIDA ผู้โดยสาร 1,440 คน และลูกเรือ 1,122 เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย ยืนยันไม่พบผู้เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยง</p>	
<p>ประเด็นที่มีผลกระทบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ไทยรัฐ, js100, เว็บไซต์ sanook, เว็บไซต์ thebangkokinsight, เว็บไซต์ thaiqoute, เว็บไซต์77khaoded, เว็บไซต์ nationtv, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ สธ.เตรียมแจกหน้ากากอนามัย 1 แสนชิ้น ให้คนละ 3 ชิ้น เริ่ม 2 มิ.ค.นี้ ซึ่งมีผู้แสดงความเห็นในสื่อโซเชียล ดังนี้ 1.ควรนำไปแจกให้บุคลากรในรพ.ซึ่งขณะนี้ขาดแคลน 2.การแจกที่ สธ. ไม่เหมาะสม เนื่องจากจะมีประชาชนมารวมกันจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ 3.ควรกระจายไปตามร้านขายยาใกล้บ้าน ธนาคาร เขตหรืออำเภอต่าง ๆ หรือจัดส่งผ่านไปรษณีย์ เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางและลดปัญหาหรือคิว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์, เว็บไซต์ ChiangmaiNews, เว็บไซต์ประชาไทย, เว็บไซต์ one31, เว็บไซต์ kapook, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ bangkokinsight, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว รมว.สธ. เตือนกลุ่มนักศึกษาที่นัดรวมตัวชุมนุมประท้วง การไปรวมตัวกันจำนวนมากจะยิ่งทำให้เชื้อ COVID-19 แพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น หากเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคผู้จัดงานหรือผู้จัดการชุมนุมต้องรับผิดชอบ ได้แจ้ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ว่าอาจจะต้องใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ห้ามการชุมนุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ bangkokinsight, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณีกรมควบคุมโรคประกาศตามหาผู้โดยสารเฉพาะแถวที่นั่ง 37 , 38 , 39 , 40 , 41 ไฟลท์เดียวกันปู้ยาที่ติดเชื้อหลังจากกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้ไปตรวจยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รพ. ว่า ผู้ที่ร่วมเดินทางในไฟลท์นั้นสามารถติดตามตัวได้หมดและผลเป็นลบ แต่ที่มีการนำข้อมูลขึ้นเพจอาจเป็นความเข้าใจผิดเพราะเห็นจำนวนผู้ที่เข้ามาตรวจยังไม่ครบตามจำนวนที่นั่งบนเครื่องบิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ bangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว หลังจาก สธ.ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ทำให้ประชาชนตื่นตัวระวังป้องกันโรคมายิ่งขึ้น ที่ จ.ชัยนาท บรรยากาศตามร้านขายยา มีประชาชนทยอยเดินทางไปเลือกซื้อหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเป็นจำนวนมาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : Twitter, Facebook</p> <p>-ประเด็นที่สธ.ประกาศพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 1 ราย มีผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่ระบุสถานที่หรือพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทางพื้นที่ดังกล่าว หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจะได้สำรวจตัวเองและเตรียมรับมือป้องกันได้ทัน พร้อมกับเรียกร้องให้ สธ. แจ้งยอดผู้ป่วยและสถานที่เสี่ยงตามความเป็นจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว เพชบุ๊กรัก Kaew Jung โพสต์ภาพและข้อความเตือนว่า ช่วงนี้ไม่มีรถกระบะเปิดท้ายขายหน้ากากอนามัยตามตลาดนัดกลางวันของคนออฟฟิศ เช่น ตลาดครุฑวิ ตลาดชอยละลายทรัพย์ ราคา 50 ชิ้น แบบ 2 ชิ้น 600 บาท แบบ 3 ชิ้น 700 บาท และแบบ 4 ชิ้น 800 บาท สภาพกล่องภายนอกดูดีมาก แต่มีหลายสี หลายแบบ หลายยี่ห้อ ปนใน 1 กล่อง เป็นของไม่มีคุณภาพเมื่อโทร.แจ้ง 1569 กลับให้ไปแจ้งความที่ สน. โดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่าหน้ากากอนามัยบางชิ้นสภาพเหมือนผ่านการใช้งานมาแล้ว</p> <p>-เพชบุ๊กรัก Sumitra Richhy Sangsai โพสต์คลิปวิดีโอคนกลุ่มหนึ่งกำลังแจกหน้ากากอนามัยใช้แล้วใส่ถุงพลาสติก แต่ไม่มีการเปิดเผยว่าเกิดในประเทศใด พร้อมระบุว่า เป็นหน้ากากอนามัยมือ 2 และแนะนำให้ตัดหน้ากากอนามัยก่อนทิ้ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Fake news สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ nationtv</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีมีข่าวลือพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ได้รับเชื้อ COVID-19 จากการตรวจสอบกับ รพ. นพรัตนราชธานี ยืนยันว่า ผู้ติดเชื้อไม่ใช่พนักงานของร้านค้าในศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในศูนย์การค้าฯ แต่อย่างใด ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ อภิลิทธิวิทยา ผอ.รพ.บางมูลนาก จ.พิจิตร กล่าวถึงข่าวลือคนที่เดินทางมาเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากฮอกไกโด เข้ารักษาตัวที่รพ.บางมูลนาก ว่า รพ.ตรวจรักษาผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น 6 ราย ตามมาตรการที่ สธ. กำหนด เบื้องต้นไม่พบเชื้อแต่อย่างใด โดยทั้ง 6 คนเป็นชาวบางมูลนาก 1 ในนั้นเป็นเจ้าของร้านขายน้ำเดินทางกลับจากเมืองซัปโปโร</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ kapook, เว็บไซต์ thaibps, เว็บไซต์ workpointnews, เว็บไซต์ kapook, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ nationweekend, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 3,000 ราย ติดเชื้อมากกว่า 85,000 ราย ในเกือบ 60 ประเทศ ในทุกทวีปทั่วโลก ส่วนใหญ่อยู่ในจีน</p> <p>การระบาดในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก</p> <p>-จีน สั่งปิดโรงเรียนต่อจนกว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ข้อมูลล่าสุด 29 ก.พ. พบผู้เสียชีวิต 2,835 ราย ติดเชื้อ 79,251 ราย ส่วนใหญ่อยู่ที่มณฑลหูเป่ย์โดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่น ด้าน หวังทรงปิง ผอ.รพ.ปักกิ่ง ของจีน เปิดเผยว่า แพทย์แผนจีนถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อ โดยใช้ยาต้ม ชิงเฟย์ ผายตุ๋ (Qingfei Paidu) ซึ่งเป็นยาขับพิษออกจากร่างกาย แสดงประสิทธิภาพทางการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงจนถึงอาการหนักขั้นวิกฤต</p> <p>-อิหร่าน มีรายงานว่ามี นาย Mohammad Ali Ramazani Dastak สมาชิกสภาอิหร่านจากเขต 11 ของจังหวัดกีลาน เสียชีวิตจาก COVID-19 สรุปรยอดผู้เสียชีวิตรวม 43 ราย ติดเชื้อสะสม 593 คน</p> <p>-ญี่ปุ่น ประกาศยกเลิกเทศกาลชมดอกซากุระบานประจำปีที่กรุงโตเกียวและนครโอซากาเดือน เม.ย.นี้ เพื่อป้องกันการระบาด</p> <p>-เกาหลีใต้ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 3,150 คน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 813 คน ขณะนี้กว่า 70 ประเทศทั่วโลก สั่งห้ามผู้ที่เดินทางจากเกาหลีใต้เข้าประเทศ</p> <p>-เกาหลีเหนือ นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เตือนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคแรงงานถึงผลร้ายแรงที่จะตามมาหากล้มเหลวในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามคำสั่งของศูนย์ต่อต้านโรคระบาดในการกักกันโรคอย่างไม่มีเงื่อนไข และดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด รวมถึงปิดเส้นทางสัญจรข้ามประเทศเกือบทั้งหมด และห้ามนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ โดยเกาหลีเหนือยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ</p> <p>-ไต้หวัน พบผู้ติดเชื้ออีก 5 คน ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 39 คน ในจำนวนนี้เป็นพยาบาล 3 คน</p> <p>-สหรัฐ พบผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบที่มาเป็นรายที่ 4 ซึ่งบ่งชี้ว่าเชื้อโรคกำลังแพร่กระจายในประเทศ</p> <p>-ฝรั่งเศส แนะนำประชาชนให้งดจับมือทักทายเพื่อป้องกันการติดเชื้อ</p> <p>-เม็กซิโก ยืนยันมีผู้ติดเชื้อแล้ว 3 ราย ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก ยังไม่พบการแพร่เชื้อจากคนสู่คน</p> <p>-รัสเซีย กรุงมอสโกได้เนรเทศชาวต่างชาติ 88 คนที่ฝ่าฝืนมาตรการกักโรค ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 5 ราย พร้อมขอให้ประชาชนระงับการเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่จำเป็น</p>	
<p>บทความ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอว่า นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า ไทยหนีการเข้าสู่ระยะที่ 3 ของการแพร่ระบาดไม่พ้น โดยจะเข้าสู่ระยะที่ 3 เมื่อพบผู้ป่วยโควิด-19 แต่ผู้ป่วยรายนั้นไม่ได้เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง, ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่มิโอกาสติดเชื้อ ซึ่งหลังจากประกาศเข้าสู่ระยะที่ 3 สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไป คือ ทุกคนในประเทศไทยมีโอกาสติดเชื้อ มีสิทธิ์ที่จะเป็นพาหะ ผู้ที่มีไข้ มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ต้องมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งทุกคนจะถูกตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าติดเชื้อ งานของบุคลากรทางการแพทย์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทุกคนที่ไปพบแพทย์ด้วยไข้ ไอ จะถูกตรวจหาโควิด-19 บุคลากรทางแพทย์เคยตรวจผู้ป่วย 40-400 คน/วัน จะกลายเป็นหมื่นเป็นแสนคน/วัน สถานพยาบาลต้องสำรองยา บางโรงเรียน บางสถานประกอบการ อาจจะต้องปิดชั่วคราว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNNthailand</p> <p>-กล่าวถึงกรณีพบเชื้อในสุนัขของผู้ป่วย COVID-19 ประเทศฮ่องกง แพทย์ไทยให้ความรู้ ว่าไวรัสตระกูลนี้มีอยู่ในสัตว์ตามปกติ และมีหลายสายพันธุ์ ขอให้ประชาชนรอผลตรวจทางการเพื่อไม่ให้เกิดความตระหนก สธ.ไทยเตรียมความพร้อมสัตว์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แพทย์ไว้รองรับแล้ว โดยเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนเลี้ยงหมาแมวในไทย ถึงขั้นเพจทุนหัวของบ่าวโพสต์ข้อความทำงานองว่าเริ่มมีคนติดต่อเพื่อขอนำแมวไปฝากเลี้ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ 1000 Miles Journey</p> <p>-เสนอข้อมูลว่า ได้หวั่นจะเพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากอนามัย คาดว่ากลางเดือนมี.ค. จะผลิตได้ 12-13 ล้านชิ้น/วัน มีการประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียน 2 สัปดาห์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 และส่งมอบหน้ากากอนามัย 6.45 ล้านชิ้นให้กับโรงเรียนระดับอนุบาล - K12 และสถาบันสอนพิเศษ และยังมีเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก 250,000 อัน และแอลกอฮอล์ 84,000 ลิตร มีการจำกัดการซื้อหน้ากากอนามัยตั้งแต่มีการติดเชื้อในช่วงแรกๆ โดยดูจากเลขบัตรประกันสุขภาพ และแบ่งเป็นวันคี่-วันคู่ ซื้อได้คนละ 2 ชิ้น/ครั้ง/สัปดาห์ ในราคาชิ้นละ 5 บาท ช่วงแรกซื้อได้ที่ร้านขายยาที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ตอนหลังซื้อได้ที่สถานีอนามัย 303 แห่งทั่วประเทศได้หวั่น และเมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว ได้เพิ่มจำนวนโควตาซื้อหน้ากากอนามัยให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ได้ 4 แผ่น/คน/สัปดาห์ และสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยากว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศได้หวั่น สามารถเช็กร้านค้าที่ยังมีหน้ากากอนามัยขายได้ทาง application กว่า 100 app</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจอ้ายจง</p> <p>-โพสต์ข้อความว่า เมื่อประสบกับการแพร่ระบาด COVID-19 หลายเมืองในจีนมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรี เช่น หังโจว แจก 5 ชิ้น/คน โดยลงทะเบียนผ่าน WeChat และรับที่ร้านขายยาที่ระบุ, รัฐบาลท้องถิ่นอำเภอเหยียนจี มณฑลจี๋หลิน แจกหน้ากากอนามัย 30,000 ชิ้นไปยังตำบลต่างๆ, เขตเฉียวตง มณฑลเหอเป่ย์ ส่งหน้ากากอนามัย 15,000 ชิ้น กระจายไปตามซูเปอร์มาร์เก็ต-ห้างสรรพสินค้า เพื่อแจกฟรี นครเซี่ยงไฮ้ ไม่ได้แจกหน้ากากอนามัยฟรี แต่มีระบบการกระจายไปตามแต่ละเขตที่พิกอาศัย ให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ 1 คน ซื้อได้ 5 ชิ้น และลงทะเบียนได้ 1 ครั้งเท่านั้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationweekend</p> <p>-กล่าวว่า ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่จีนควบคุมการระบาดได้อย่างดี ขณะที่ญี่ปุ่นพัฒนาสุตรยาได้ผล เห็นได้ว่า นอกประเทศจีนมีผู้ป่วยรายใหม่/วันมากกว่าในประเทศจีนมา 3 วันแล้ว 4 ประเทศที่อยู่นอกประเทศจีน ที่จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดออกไปมี เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิหร่าน และอิตาลี ที่มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากและไม่รู้ตัวจะเป็นผู้ที่แพร่โรคไปได้มาก ทุกคนจึงต้องเคร่งครัดป้องกันตนเอง และปฏิบัติตามแนวทางคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกเผยแพร่คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 ดังนี้ 1.รับประทานยารักษาอาการโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง 2.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ 3.เลิกสูบบุหรี่ 4.อยู่ห่างจากผู้ป่วยโรคหวัดและไข้หวัดใหญ่ หรือผู้ที่มีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ 5.ปิดปากและจมูกด้วยกระดาษเช็ดหน้าทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม หรือจามใส่ข้อพับแขนด้านใน 6.ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ และ 7.หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, แนวหน้า, เว็บไซต์ mcot, ผู้จัดการออนไลน์, ไอเอ็นเอ็น, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศในกทม.และปริมณฑล ในช่วงเช้าวันที่ 1 มี.ค. ภาพรวมมีแนวโน้มลดลงทุกพื้นที่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ขณะที่ภาคเหนือ ค่าฝุ่นอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 17 พื้นที่ สูงสุดที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 89 มคก./ลบ.ม. ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 85 มคก./ลบ.ม. ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 83 มคก./ลบ.ม. ด้านเว็บไซต์ airvisual จัดอันดับเมืองมลพิษโลก วันที่ 1 มี.ค. 2563 เมืองเชียงใหม่ อยู่ในลำดับที่ 4 ค่าฝุ่น 170 US AQI และกทม.อยู่ในอันดับ 35 ค่าฝุ่น 74 US AQI</p>	
<p>ใช้ดนตรีพัฒนาทักษะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และ บริษัท ไลฟ์ อีส กรุ๊ป จำกัด ร่วม MOU จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กวัยร่น เน้นการใช้ดนตรีและการจัดกิจกรรมในโรงเรียนเป็นสื่อกลาง เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะชีวิต สามารถปรับตัว และออกแบบชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองได้ กลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา 13 เขตสุขภาพ นำร่องอย่างน้อย 4 แห่ง ระยะเวลาดำเนินโครงการประมาณ 1 ปี</p>	
<p>ปิดคลินิกเสริมความงามย่านเพชรเกษม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีพบหญิงสาวรายหนึ่งเสียชีวิตในห้องฟักย่านเพชรเกษม หลังเข้ารับบริการฉีดสารเสริมความงามกับคลินิกแห่งหนึ่ง ย่านเพชรเกษม 81 เมื่อเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ว่า จากการตรวจสอบพบว่าคลินิกขออนุญาตประกอบกิจการถูกต้อง แต่เวลาที่ผู้เสียชีวิตเข้ารับบริการเป็นเวลาก่อนที่ได้รับอนุญาต ถือว่าเปิดกิจการและดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีคำสั่งปิดคลินิกชั่วคราว 30 วัน และเสนอคณะกรรมการสถานพยาบาลเพื่อ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พิจารณาให้ความเห็นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และจะส่งตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่ตรวจยึดได้ให้ อัย. ตรวจสอบว่ามี การขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่</p>	
<p>รับรองมาตรฐานโรงแรม สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับ สสจ.ภูเก็ต จัดทำโครงการ นำร่องตรวจสอบมาตรฐานให้กับโรงแรมใน จ.ภูเก็ต และรับรองมาตรฐานให้กับโรงแรมที่ร่วมโครงการและผ่านการรับรองเป็น "โรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย" นอกจากนี้ ยังลงนามความร่วมมือกับ สสจ.ภูเก็ต ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.ภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้าน สุขภาพของสถานประกอบการโรงแรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าพัก รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ ของโรคระบาดในภาวะฉุกเฉินและวิธีการควบคุมโรคต่าง ๆ และพร้อมขยายเครือข่ายการดำเนินงานสู่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป</p>	-
<p>คลินิกมลพิษ สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด -เสนอข่าว นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย เปิดเผยว่า คลินิกมลพิษประจำ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ มี คณะแพทย์และพยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสะสมของควันและฝุ่นในอากาศ โดยคัด กรองผู้ป่วยจากการรักษาทั่วไปเข้าไปยังคลินิกดังกล่าวเป็นการเฉพาะ</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

